

Kính gửi: Ban tiếp công dân tỉnh Đắk Nông

Ngày 22/8/2019, UBND huyện Đắk R'lấp nhận được đơn của ông Phùng Văn Tịch trú tại thôn 09, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Đơn do Ban tiếp công dân tỉnh Đắk Nông chuyển đến theo Phiếu chuyển đơn số 303/CV-BTCD ngày 15/8/2019.

Nội dung: Phản ánh việc Chủ tịch UBND xã Kiến Thành không quan tâm chỉ đạo thực hiện Công văn số 19/UBND-TH và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét buộc các hộ dân trả lại hiện trạng đường đi cho gia đình ông.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện giao cho Thanh tra huyện xem xét, xử lý đơn theo quy định. Sau khi xem xét nội dung đơn, đối chiếu kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Thanh tra huyện Đắk R'lấp nhận thấy:

Trước đây, ông Phùng Văn Tịch có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền phản ánh việc ông Đỗ Ngọc Hùng và bà Trịnh Thị Mỹ là 02 hộ có đất liền kề với thửa đất gia đình nhà ông đang sinh sống đã tự ý rào đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình ông Tịch. Nội dung đơn của ông Phùng Văn Tịch đã được các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp xử lý, giải quyết theo thẩm quyền với kết quả.

- Nội dung phản ánh của ông Phùng Văn Tịch đã được Tổ hòa giải thôn 9 xã Kiến Thành tổ chức xác minh và tiến hành hòa giải nhưng không thành. Ông Phùng Văn Tịch tiếp tục đề nghị UBND xã giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho việc đi lại sinh hoạt của gia đình ông.

- Sau khi tiếp nhận đơn, UBND xã Kiến Thành đã kiểm tra, xác minh và ban hành Công văn số 19/UBND – TH, ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc thông báo kết quả giải quyết đơn tranh chấp lối đi của ông Phùng Văn Tịch, nội dung công văn thể hiện:

+ Phần Đất tranh chấp có con đường đi nằm dưới hành lang an toàn lưới điện 500kv thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Điện các hộ không đủ điều kiện để tranh chấp.

+ Đường đi tranh chấp giữa gia đình ông Phùng Văn Tịch và các hộ: Bà Trịnh Thị Mỹ, ông Đỗ Ngọc Hùng, ông Nguyễn Văn Xuyên do các bên không thỏa thuận được nên kết quả hòa giải không thành. Chuyển lên cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND xã Kiến Thành đã giao thôn Trưởng thôn 9 phối hợp với các ban ngành trong hệ thống chính trị của thôn 9 và các hộ gia đình, cá nhân liên quan tháo dỡ, hủy bỏ hàng rào, san lấp trả lại hiện trạng con đường đi từ nhà ông Phùng

Văn Tịch đi thôn 10 xã Quảng Tín để chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công văn số 19/ UBND – TH, ngày 30/10/2018 của UBND xã Kiến Thành về việc trả lời đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lối đi của ông Phùng Văn Tịch, Thôn trưởng thôn 9 có báo cáo về việc thực hiện nội dung vận động các hộ dân liên quan với kết quả: Hộ ông Hùng, bà Mỹ, ông Xuyên đã dỡ hàng rào chắn nằm trong hành lang an toàn đường dây tải điện 500Kv còn gia đình ông Phùng Văn Tịch giữ nguyên hàng rào chưa dỡ bỏ hàng rào lưới B40.

Sau khi UBND xã Kiến Thành ban hành Công văn số 19/ UBND – TH, ngày 30/10/2018. Ông Phùng Văn Tịch tiếp tục có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để phản ánh việc UBND xã Kiến Thành không thực hiện các nội dung theo công văn số 19/ UBND – TH, ngày 30/10/2018. UBND xã Kiến Thành đã tiếp tục tiến hành giải quyết các nội dung liên quan cụ thể:

- Ngày 07/3/2019 UBND xã Kiến Thành phối hợp với chi bộ, BTQ thôn và các ban ngành đoàn thể thôn 9 tiếp tục tổ chức làm việc tại hội trường thôn 9 đề vận động các hộ dân liên quan: Ông Phùng Văn Tịch, ông Hùng, bà Mỹ, ông Xuyên tháo dỡ hàng rào chắn đường, trả lại hiện trạng ban đầu lối đi từ nhà ông Phùng Văn Tịch đi ra thôn 10 xã Quảng Tín để chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực này và đảm bảo an toàn đường truyền tải điện 500 kv.

- Ngày 10/5/2019, UBND xã Kiến Thành phối hợp với Công ty truyền tải điện III Đắc Nông xuống hiện trường để kiểm tra xác minh thực tế và mời các hộ liên quan về hội trường thôn 9 làm việc. Tuy nhiên, buổi làm việc không đạt được kết quả. UBND xã Kiến Thành đề nghị các bên tiếp tục thực hiện nội dung của công văn số 19/UBND – TH, ngày 30/10/2018 của UBND xã Kiến Thành để chờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ đợi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đề nghị các bên không được gây rối trật tự, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Ngày 06/6/2019, UBND huyện tiếp tục nhận được đơn của ông Phùng Văn Tịch với cùng nội dung như trên và đã giao Thanh tra huyện kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục để tham mưu xử lý dứt điểm vụ việc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Đăk R'láp, Thanh tra huyện mời các cơ quan chuyên môn và UBND xã Kiến Thành làm việc và kiểm tra thực địa với kết quả:

- Phần diện tích đất ông Phùng Văn Tịch sử dụng thực tế có 02 mặt tiếp giáp với đường trong đó: Một mặt tiếp với Quốc lộ 14 và mặt sau của thửa đất tiếp giáp với đường đất (*Lối đi tự phát nằm dưới đường dây 500kv*).

- Các bên liên quan đã thống nhất đánh giá việc đi lại sinh hoạt của gia đình ông Phùng Văn Tịch không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tại khu vực được kiểm tra, các hộ dân liền kề với đường dây 500Kv đang canh tác trên phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn lưới điện, trong đó hộ ông Phùng Văn Tịch đã trồng cà phê.

Xét thấy nội dung phản ánh của ông Phùng Văn Tịch là không có cơ sở xem xét, giải quyết nên Chủ tịch UBND huyện Đăk R'láp đã ban hành Công văn số 873/UBND-NC ngày 05/7/2019 trả lời ông cho Phùng Văn tịch theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện ĐăkR'lấp đề nghị Công ty truyền tải điện 03 có biện pháp quản lý và hướng dẫn các hộ dân canh tác, sử dụng phần diện tích đất hành lang an toàn lưới điện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, tránh phát sinh tranh chấp gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Ngày 30/7/2019, Công ty truyền tải điện Đăk Nông đã mời các bên liên quan để tổ chức vận động và hướng dẫn các hộ dân đang canh tác trong hành lang đường dây 500Kv Đăk Nông - Cầu Bông thuộc khoảng trụ 2996 - 2997 thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, của ngành điện.

Từ những cơ sở nêu trên, Thanh tra huyện ĐăkR'lấp nhận thấy nội dung đơn của ông Phùng Văn Tịch đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện ĐăkR'lấp, Thanh tra huyện thông báo kết quả giải quyết đơn của thôn 09, xã Kiến Thành, huyện ĐăkR'lấp, tỉnh Đăk Nông để Ban tiếp công dân tỉnh được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; (B/cáo)
- Ban tiếp công dân huyện; (Biết)
- Công TTĐT – VP. UBND huyện; (Công khai)
- Ông Phùng Văn Tịch; (Biết)
- Lưu VT, HS.

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



---